

# THÁI BÌNH KHỞI CÔNG, ĐỘNG THỔ CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu nghe giới thiệu quy hoạch khu công nghiệp Liên Hà Thái.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu nhân nút khởi công dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

tương cà, cháo tươi dinh dưỡng, cơm ăn liền và thức ăn chế biến sẵn với tổng mức đầu tư dự kiến 620 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và cùng các nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công, động thổ các dự án.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thuận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng và nhấn mạnh: Sự kiện khởi công, động thổ các dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo khí thế thi đua sản xuất sôi nổi ngay từ đầu năm, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc khởi công, động thổ các dự án hôm nay đã thể hiện rõ niềm tin của các nhà đầu tư dành cho tỉnh Thái Bình, hiện thực hóa những cam kết

triển khai dự án trên thực địa, sớm đi vào hoạt động, trở thành động lực thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, kinh tế ven biển và nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Cùng với việc ghi nhận, đánh giá cao sự năng động của các nhà đầu tư, nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương liên quan, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương nhân dân trong vùng dự án đã đồng thuận, tạo điều kiện, giúp đỡ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng để các dự án có đủ điều kiện khởi công, động thổ.

Trước mong muốn của các tầng lớp nhân dân các dự án thực hiện đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền hai huyện Thái Thụy và Quỳnh Phụ tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân

vùng dự án để mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư và các nhà thầu trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng để ra. Các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, hướng dẫn, giúp đỡ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh cam kết luôn chia sẻ, đồng hành với tinh thần "cùng một nhà" với các nhà đầu tư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu

tư để cao trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định của nhà nước về đầu tư, sử dụng đất đai, lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm đúng mục đích, đúng nội dung đầu tư đã được phê duyệt. Tạo điều kiện thu hút người dân vùng dự án tham gia lao động hoặc làm đơn vị cung cấp nguyên liệu, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Về phía các nhà thầu, đơn vị thi công, cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm; tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị; chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về trình tự thủ tục đầu tư, các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm yêu cầu về chất lượng công trình theo đúng dự án thiết kế đã được duyệt. Chú trọng bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự nhằm hạn chế đến

mức thấp nhất ảnh hưởng của công trường đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trong khu vực.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng với năng lực, trách nhiệm, nỗ lực của các nhà đầu tư, sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ngành chức năng, các dự án sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả cao nhất.

\* Chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Tòa nhà CDC phục vụ hoạt động của 4 đơn vị gồm CDC Thái Bình, Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm - thực phẩm, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia

đình. Dự án có tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần chuẩn hóa cơ sở hạ tầng ngành y tế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công cần tập trung cao độ, xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, đúng tiến độ đã đề ra. Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trang bị hệ thống thiết bị đồng bộ, hiện đại, phát huy công năng sử dụng của công trình, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

## Quản lý cảnh quan nông nghiệp bền vững

Chiều ngày 18/2, tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức diễn đàn cấp cao về phương pháp tiếp cận mới trong quản lý cảnh quan nông nghiệp bền vững theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Victor Prasanna De Silva, Giám đốc WWF toàn cầu đồng chủ trì diễn đàn. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại diễn đàn, đại diện một số địa phương, diễn giả đã trao đổi về phương pháp tiếp cận mới cho cảnh

quan nông nghiệp bền vững; tìm hiểu và chia sẻ các mô hình phát triển cảnh quan nông nghiệp bền vững trên thế giới; đề xuất các giải pháp về quản lý, tài chính phù hợp cho cảnh quan nông nghiệp bền vững. Đồng thời, diễn đàn còn hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách Việt Nam và cơ quan chuyên môn công cụ quản lý và lập kế hoạch hành động để cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp của ngành và các cam kết quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh khẳng định quyết tâm của ngành nông nghiệp

thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, minh bạch và có trách nhiệm, không đánh đổi tăng trưởng bằng bất kỳ giá trị hữu hình hay vô hình, chuyển đổi mô hình nông nghiệp theo ba trục: Nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân thông minh. Trong bối cảnh phát triển mới, với xu hướng sử dụng cách tiếp cận đa ngành, nông nghiệp tích hợp đa giá trị, tiếp cận mới về quản lý bền vững cảnh quan nông nghiệp trong sự tương tác của con người, động thực vật và môi trường nhằm bảo đảm sức khỏe cho con người và hành tinh đang được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm. Việt Nam - quốc gia đang phát triển vì hai mục tiêu song song: phát

triển kinh tế và bền vững; do đó để đạt được nông nghiệp sinh thái, hiện đại, xanh trong mối tương quan với sự phát triển và tương tác với các hoạt động khác nhưng vẫn bảo đảm cảnh quan thiên nhiên bền vững rất cần có những tri thức mới, những quan hệ lý luận và thực tiễn tốt nhất trên thế giới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và ghi nhận các ý kiến tư vấn, chia sẻ tại diễn đàn, đưa vào kế hoạch hành động thực thi chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tác động, thúc đẩy các hướng tiếp cận, quản lý cảnh quan nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững.

LƯU NGÂN

## Đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân

Sáng ngày 18/2, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đại diện Sở Y tế, các địa phương và một số đơn vị.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, tính đến nay Việt Nam đã tiếp nhận hơn 213 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó đã phân bổ gần 200 triệu liều cho các địa phương. Qua tổng hợp kết quả tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên cho thấy, tỷ lệ người tiêm mũi 1 đạt 99,8%; tỷ lệ người tiêm mũi 2 đạt 96,4%. Bên cạnh đó, gần 95% trẻ em trong độ tuổi từ 12 - 17 được tiêm đủ 2 mũi. Bộ Y tế đánh giá của ngành y tế, mục tiêu tiêm chủng của người lớn cơ bản đã hoàn thành; dự kiến đến cuối tháng 3 cơ bản hoàn thành mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và hoàn thành tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người dân.

HOÀNG LÃNH

## Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ V

Chiều ngày 18/2, Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Hội CCB Khởi các cơ quan tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB Trường Đại học Y Dược Thái Bình thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Hội viên CCB luôn là những người đi đầu tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, đặc biệt là việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường. Hội viên tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 500 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thăm

hội viên ốm đau với tổng số tiền hơn 38 triệu đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng phong trào học tập được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhiều hội viên với sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm đã tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng các phong trào ngày càng lớn mạnh. Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB Trường Đại học Y Dược Thái Bình phấn đấu 100% trường hợp đủ điều kiện được kết nạp vào hội; 100% cán bộ, hội viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

TIẾN ĐẠT

## Phấn đấu 100% tàu cá xa bờ được lắp đặt và duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá



Cán bộ Chi cục Thủy sản tuyên truyền Luật Thủy sản cho ngư dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

Toàn tỉnh hiện có 729 tàu cá, tổng công suất 138.558CV; trong đó có 186 tàu cá có chiều dài trên 15m, 204 tàu cá có chiều dài từ 12 - 15m, 339 tàu cá có chiều dài 6 - 12m. Số tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình 176/186 tàu cần phải lắp đặt, đạt 94,6% (10 tàu chưa được lắp đặt, trong đó có 9 tàu làm ăn kém hiệu quả nằm bờ, tàu chờ bán; 1 tàu trên cả cải hoả 15m).

Năm 2022, với mục tiêu ngăn chặn tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển

nước ngoài, góp phần khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, tỉnh đặt mục tiêu 100% các tàu cá xa bờ được lắp đặt và liên tục duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển; tại cảng cá được công bố mở cảng, 100% các tàu cập bến được giám sát sản lượng, thành phần loài thủy sản bốc dỡ qua cảng.

NGÂN HUYNH

## Chủ động các biện pháp chống rét cho mạ, lúa mới cấy và vật nuôi

\* Đến ngày 17/2, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 56.000ha lúa, trong đó khoảng 50% diện tích là giống lúa chất lượng cao. Dự kiến việc gieo cấy lúa xuân cơ bản hoàn thành trước ngày 25/2.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 20 - 25/2 có đợt rét đậm, rét hại tăng cường, nền nhiệt độ xuống dưới 10°C ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy và có thể gây chết một số diện tích lúa, đặc biệt là lúa gieo thẳng và cấy bằng giống chất lượng cao chịu rét kém.

Để chủ động ứng phó với bất lợi của thời tiết, bảo đảm gieo cấy lúa xuân trong thời vụ tốt nhất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trong ngành và các địa phương tuyên truyền để nông dân không gieo cấy, sử dụng thuốc trừ cỏ, bón phân ure khi nhiệt độ dưới 15°C; áp dụng các biện pháp hãm mạ chờ thời tiết ấm lên mới tiến hành gieo cấy và có thể kéo dài thời vụ gieo cấy đến hết tháng 2. Đánh giá toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy, xác định những diện tích có nguy cơ cao bị ảnh hưởng khi thời tiết rét đậm, rét hại (diện tích khô hạn, gieo cấy giống lúa chất lượng cao, chịu rét kém), chủ động sớm các biện pháp bảo vệ mạ dự thối, ngâm bổ sung dự phòng các giống lúa ngắn ngày (Bác thơm 7, T10, Đãi thơm, Nếp 97...) để kịp thời gieo cấy khi

thời tiết bất lợi gây chết lúa cấy và lúa gieo thẳng. Sử dụng nước để chống rét cho lúa cấy và lúa gieo thẳng; giữ mực nước trên ruộng từ 2 - 3cm; nước lã chan với ruộng gieo thẳng dưới 1,5 lá; bảo quản tốt nhất diện tích mạ đã gieo khi nhiệt độ dưới 15°C, tưới ẩm và giữ ẩm cho mạ.

\* Hiện nay, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh đạt trên 56.000 con, đàn lợn hơn 600.000 con, đàn gia cầm trên 13 triệu con.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 20 - 25/2 xảy ra đợt rét đậm, rét hại, nền nhiệt xuống 7 - 8°C. Để bảo đảm chống rét cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp như gia cố, che chắn chuồng trại, không để gió lùa, không chăn thả trâu bò khi nhiệt độ xuống dưới 13°C. Tăng cường chăm sóc, bổ sung các loại thức ăn giàu tinh bột vào khẩu phần ăn nhằm tăng cường chất dinh dưỡng và sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là vào những ngày rét đậm, rét hại; sử dụng bóng điện để sưởi ấm cho đàn gia cầm và lợn con trong những ngày trời rét; tăng cường biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học...

THUY LINH